



TrungTamThuoc.com

Phân loại methylopa với các thuốc sau đây có thể làm thay đổi hiệu quả điều trị của nhau:

- Lithium (bảng nguy cơ ngộ độc Lithium).
- Các loại thuốc chống đông (chống parkson) và tăng tác dụng phụ ở hệ thần kinh trung ương).
- Nếu sử dụng các thuốc khác làm suy hệ thần kinh trung ương (tăng tác dụng làm suy hệ thần kinh trung ương).
- Các thuốc chống đông máu bằng tác dụng chống đông, ngay cả chất máu).
- Isotretinoin (các thuốc gây dị ứng tác dụng ngược nhau trên sống tế bào).
- Haloperidol (điều trị loạn thần kinh) có thể xảy ra một tình trạng, mất ngủ).

**Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:**

Methylopa đã được sử dụng dưới sự giám sát chặt chẽ về y tế để điều trị tăng huyết áp trong thai kỳ. Không có bằng chứng lâm sàng cho thấy thuốc có gây hại cho bào thai hay trẻ sơ sinh. Các báo cáo đã công bố về việc sử dụng methylopa trong suốt thai kỳ cho thấy là nếu thuốc được dùng thì có thể rất ít có khả năng gây hại cho thai. Methylopa đi qua sữa mẹ ngay sau khi cho bú và xuất hiện trong sữa mẹ ngay sau khi cho bú. Tuy không có báo cáo nào về tình dị ứng thai nhi, nhưng không loại trừ được khả năng gây dị ứng lên cho thai nhi. Do đó không được dùng thuốc cho những phụ nữ đang hay có thể sẽ mang thai, và kể cả những trường hợp đang cho con bú, trừ khi các lợi ích dự kiến là nhiều hơn các nguy cơ tiềm tàng.

**Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:**

Methylopa có thể có tác dụng gây buồn ngủ, mất ngủ, thường là thoáng qua, và có thể xảy ra trong giai đoạn đầu điều trị và mỗi lần tăng liều. Nếu các dấu hiệu của tác dụng phụ buồn ngủ có thể thấy được, thì bệnh nhân không được tiến hành các hoạt động đòi hỏi sự tỉnh táo, như là lái xe hay vận hành máy móc.

**Tác dụng không mong muốn của thuốc:**

Khi bắt đầu điều trị hay khi tăng liều có thể xảy ra buồn ngủ thoáng qua, nhức đầu thoáng qua, suy nhược hay thiếu yếu người. Người mắc tiểu đường phụ thuộc, các tác dụng phụ sau đây đã được báo cáo trong khi dùng methylopa: Các tác dụng không mong muốn được phân nhóm theo tỷ lệ xảy ra, theo quy ước dưới đây: rất thường gặp (>1/10), thường gặp (>1/100 đến <1/10), không thường gặp (>1/1000 đến <1/100), hiếm gặp (>1/10000 đến <1/1000), rất hiếm gặp (<1/10000), không rõ (không thể ước lượng được từ các số liệu hiện có). Trong mỗi nhóm tỷ lệ xảy ra, các tác dụng không mong muốn được liệt kê theo thứ tự mức độ nặng giảm dần.

**Đau khớp**

Đau khớp gặp: đau một hoặc nhiều khớp. Tỷ lệ xảy ra không rõ (không thể ước lượng được từ các số liệu hiện có) xảy ra trong huyết tương đồng mạch vành cấp tính kèm theo, hạ huyết áp tư thế hoặc giảm huyết áp, phù, tăng các, tăng tim đập trong. Thường có thể làm giảm phụ và giảm sự tăng cân bằng các bằng chứng một thuốc lợi tiểu. Nếu phụ nữ tiền, hay xuất hiện các dấu hiệu suy tim, thì phải ngừng methylopa.

**Đau khớp về máu và hệ thống bạch huyết**

Đau khớp về máu và hệ thống bạch huyết: Hội chứng viêm kết mạc Gougerot-Strauss tương tự. Hiện gặp: viêm mắt, viêm kết mạc, giảm bạch cầu hạt, giảm tiểu cầu.

Tỷ lệ xảy ra không rõ (không thể ước lượng được từ các số liệu hiện có) suy yếu xương, xét nghiệm không thể chứng minh tăng sinh, ít hơn 1% và số ít thấp.

**Đau khớp về thần kinh**

Đau khớp về thần kinh: Hội chứng gặp: hội chứng Parkinson. Tỷ lệ xảy ra không rõ (không thể ước lượng được từ các số liệu hiện có) chứng mất ngủ, ít ngủ giảm sinh, số lượng máu prothrombin và không rõ, triệu chứng thiếu hụt mạch máu não (có thể là hậu quả của huyết áp thấp), rối loạn vận động bao gồm cả ngưng, loạn tâm thần hay trầm cảm, thường là nhẹ và hồi phục lại được, nhức đầu, buồn ngủ (thường là thoáng qua), suy nhược hay người thấy yếu, hạ thân nhiệt, giảm sinh lực.

**Đau khớp về hô hấp, tăng nặng và trung thất**

Tỷ lệ xảy ra không rõ (không thể ước lượng được từ các số liệu hiện có) nghẹt mũi.

**Đau khớp tiêu hóa**

Đau khớp tiêu hóa: Hội chứng gặp: viêm dạ dày.

Tỷ lệ xảy ra không rõ (không thể ước lượng được từ các số liệu hiện có) viêm đại tràng, nôn, tiêu chảy, viêm ruột non cấp, loét dạ dày sâu niêm mạc, buồn nôn, táo bón, mất ngủ, đầy hơi, mất ngủ khi.

**Đau khớp về da và mô dưới da**

Tỷ lệ xảy ra không rõ (không thể ước lượng được từ các số liệu hiện có) hoại tử hoại tử mô nhiễm độc, chứng hay ban dạng麻疹.

**Đau khớp cơ xương và mô liên kết**

Tỷ lệ xảy ra không rõ (không thể ước lượng được từ các số liệu hiện có) đau khớp có kèm sưng khớp hay không, đau cơ.

**Đau khớp mắt**

Tỷ lệ xảy ra không rõ (không thể ước lượng được từ các số liệu hiện có) proctitis trong máu tăng, chứng viêm ở mắt, viêm kết mạc, mắt xanh.

**Đau khớp hệ miễn dịch**

Đau khớp hệ miễn dịch: Hội chứng gặp: viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim.

Tỷ lệ xảy ra không rõ (không thể ước lượng được từ các số liệu hiện có) viêm ngoại mô, hội chứng giống lupus, hội chứng thuốc, tăng bạch cầu ái toan.

**Đau khớp gan-mật**

Đau khớp gan-mật: Hội chứng gặp: viêm gan, hoại tử gan.

Tỷ lệ xảy ra không rõ (không thể ước lượng được từ các số liệu hiện có) viêm, vàng da, xét nghiệm chức năng gan bất thường.

**Đau khớp hệ sinh sản và vú**

Đau khớp hệ sinh sản và vú: Tỷ lệ xảy ra không rõ (không thể ước lượng được từ các số liệu hiện có) bất lực, rối loạn xuất tinh.

**Các xét nghiệm**

Tỷ lệ xảy ra không rõ (không thể ước lượng được từ các số liệu hiện có) suy huyết tương.

**Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.**

**Thông báo quá liều:**

Các triệu chứng quá liều cấp tính của Dapogen có thể là: hạ huyết áp cấp, buồn ngủ nhiều, người thấy yếu, nhịp tim chậm, hạ thân nhiệt, chóng mặt, buồn nôn, nôn, mất ngủ nhiều. Ngay sau khi bị quá liều, việc rửa dạ dày hay gây nôn có thể làm giảm lượng thuốc hấp thu. Không có thuốc giải độc đặc hiệu. Methylopa có thể được loại bỏ bằng thẩm tách. Xử trí quá liều là

điều trị triệu chứng. Có thể tăng sự thải trừ qua nước tiểu bằng cách truyền chất. Người ra cần phải theo dõi sát nhịp tim, cung lượng tim, thể tích máu, cân bằng điện giải, nhu động của ruột, chức năng thận và hoạt động của mắt. Có thể dùng các thuốc có tác dụng ngược nhau trên sống tế bào (như adrenaline) khi cần. Khi nghi ngờ là quá liều nặng thì chỉ phân lượng Dapogen.

**CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ**

**Các đặc tính dược lực học:**

Nhóm tác dụng được là từ hóa học huyết áp, thuốc chống gây rối adrenaline, tác dụng tại trung ương: MAO-A, COXA-B. Methylopa, ngoại trừ của Dapogen, là một thuốc hạ huyết áp có tác dụng trung ương. Cơ chế tác dụng của thuốc không được biết một cách chính xác. Khi đi vào hệ thần kinh trung ương thì chất chuyển hóa có hoạt tính của methylopa, alpha-methyl-noradrenaline, tác dụng bằng tác có thể có tính giả huyết như sau:

- làm giảm nồng độ giao cảm bằng cách kích thích các thụ thể alpha trên cơ bắp trung ương có tính ức chế.
- thay thế dopamine nội sinh như một chất dẫn truyền thần kinh và ở mức độ cũng gây kích thích giả với dopamine.
- làm giảm hoạt tính của renin trong huyết tương và ức chế của một số enzyme ngoại bào, adrenaline, bằng cách ức chế men beta-adrenergic.

Methylopa không có tác dụng trực tiếp trên các chức năng của tim, không làm giảm cung lượng tim, không gây nhịp tim nhanh phản xạ và không làm giảm sức độ lực của cơ tim. Hạ lượng máu ở thận và phân xuất lọc. Trong một số trường hợp thuốc có thể làm chậm nhịp tim. Thuốc làm hạ huyết áp một cách nhẹ nhàng và có thể kéo dài hơn, và hiệu lực gây hạ huyết áp tư thế.

**Các đặc tính dược động học:**

**Hấp thu**

Sơ bộ của methylopa tại hệ tiêu hóa là thay đổi và không hoàn toàn. Sinh khả dụng trung bình của thuốc sau khi uống là 25%. Thuốc đạt nồng độ đỉnh trong huyết tương sau hai đến ba giờ.

**Phân bố**

Thuốc đi gắn vào protein huyết tương, là hơn 20%.

**Chuyển hóa**

Thuốc chất được chuyển hoá mạnh và xảy ra ở gan là chính. Chất chuyển hóa có hoạt tính, alpha-methyl-noradrenaline, được thải loại tại các tế bào thận nhờ quá trình tái-adrenaline ở trung ương. Người ra cần phải nhiều chất chuyển hoá khác được biết, chúng được thải qua thận.

**Thải trừ**

Không hai phần ba lượng methylopa hấp thu được tái đi dưới dạng không thay đổi qua đường tiêu hóa, hay xuất hiện trong nước tiểu, số còn lại được bài tiết dưới dạng không thay đổi trong phân. Thời trị của thuốc có thể kéo dài hai giờ. Nếu chức năng của thận bình thường thì thời gian bán hủy là 1,8 + 0,2 giờ. Hoạt chất được thải trừ hoàn toàn trong 6 giờ sử dụng khoảng 60% số lượng đã hấp thu, nếu mức phân phối phân: phân nửa trong 6 giờ sử dụng khoảng 60% số lượng đã hấp thu, nếu mức phân phối phân: phân nửa trong 20 giờ thì khoảng 22,5% được loại bỏ. Methylopa đi qua nhau thai và được thải vào sữa mẹ. Sau khi uống một liều duy nhất có thể tác dụng tối đa trong vòng khoảng 4-6 giờ và kéo dài khoảng 12-24 giờ. Sau khi uống nhiều lần, huyết áp sẽ giảm tiếp tục trong vòng 2-3 ngày. Sau khi ngừng thuốc, huyết áp sẽ về mức bình thường chỉ trong vòng 1-2 ngày.

**Các nhóm bệnh nhân đặc biệt**

Suy thận: Trong suy thận mức độ thải trừ của methylopa sẽ bị kéo dài, tỷ lệ về độ nặng của suy thận. Nếu bị suy thận nặng (bảng điều trị bằng thẩm tách) thì thời gian bán hủy kéo dài gấp 10 lần.

**Các số liệu an toàn tiền lâm sàng**

Không có bằng chứng cho thấy các dụng sinh khối ở khi dùng methylopa cho chuột nhắt trong hai năm với liều cao đến 1800 mg/kg/ngày hay cho chuột với liều cao đến 240 mg/kg/ngày tương ứng với gấp 30 và 4 lần liều trị đã được khuyến cáo liều an toàn tính toán liều người: gấp 2,5 và 2,5 lần liều liều dự chuyển của con người nếu so sánh tính toán liều tính của cơ thể. Các thử nghiệm trên chuột nhắt và chuột với độ chính xác sinh sản có liều người 50 kg. Trong thí nghiệm Ames không thấy methylopa có thể gây đột biến và không gây biến đổi nhiễm sắc thể. Các nghiên cứu in vitro này được thực hiện khi có và không có sự kích hoạt chuyển hóa ngoại sinh. Khả năng sinh sản không bị ảnh hưởng khi cho chuột với các liều methylopa 100 mg/kg/ngày (gấp 1,7 lần liều trị đã trong ngày của người nếu so sánh tính toán liều của người, gấp 0,2 lần liều liều đã trong ngày của người nếu so sánh tính toán liều của cơ thể). Methylopa làm giảm số lượng tinh trùng, sự di động của tinh trùng, số lượng tinh trùng trưởng thành và thời kỳ sinh sản của chuột nhắt cho chuột với các liều 200 và 400 mg/kg/ngày (gấp 2,5 và 5,7 lần liều trị đã trong ngày của người nếu so sánh tính toán liều của người, gấp 0,5 và 1 lần liều liều đã của người nếu so sánh tính toán liều tính của cơ thể).

**CÁC ĐẶC TÍNH CỦA THUỐC**

**Tên thương mại:**

Không áp dụng.

**Hạn dùng:**

05 tháng kể từ ngày sản xuất. Không được dùng thuốc sau ngày hết hạn.

**Những lưu ý đặc biệt khi bảo quản:**

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

**Để thuốc nơi an toàn, tránh xa tầm tay của trẻ em.**

**Quy cách đóng gói:**

Mỗi hộp thuốc có 10 viên mỗi viên có 10 viên vào bao phim.

**NHÀ SẢN XUẤT**

EOIS PHARMACEUTICALS PLC  
EOIS PHARMACEUTICALS PLC  
72, út 1108 Budapest, Kavacsári út 20-30, Hungary  
Műhely 9300 Kismén, Mátyás király út 65., Hungary

EU/Doc. No.: 21029/V

1000000



# Dopegyt<sup>®</sup>

Viên nén bao phim 250 mg

## Methylopa

**Khi đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thông tin gì, xin hỏi ý kiến bác sĩ. Thuốc này chỉ dùng theo đơn của thầy thuốc.**

### THÀNH PHẦN

**Hoạt chất:** Trong mỗi viên nén bao phim có 250 mg methylopa ethylopa (250,00 mg ở dạng methylopa 1:1 HCl).

**Tá dược:** Microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, tinh bột ngô, polyvinyl alcohol, mannitol, croscarmellose, hydroxypropyl cellulose, magnesium stearate.

**Vỏ bao phim:** Hydroxypropylmethylcellulose 2900, croscarmellose E 171, dimethylsiloxane polydimethylsiloxane, magnesium stearate, yellow iron oxide E 172, orange and black iron oxides.

### DẠNG BAO CHẾ CỦA THUỐC

Viên nén bao phim 250 mg.

**Màu sắc:** viên nén bao phim trắng, hai mặt lõm, một mặt có vngon, không màu hay gần như không màu.

### CÁC BÁC TÌNH LÂM SANG

#### Chỉ định điều trị:

Tăng huyết áp.

#### Liều lượng và cách dùng

Liều lượng cần được điều chỉnh theo từng bệnh nhân. Các viên nén có thể được uống với nước sau bữa ăn.

#### Nguy cơ

Liều khởi đầu thông thường của hai ngày đầu là 250 mg 2 lần trong ngày, sau đó có thể tăng hoặc giảm liều tùy theo đáp ứng lâm sàng của bệnh nhân. Không nên uống thuốc này cùng với các thuốc hạ huyết áp khác.

Liều duy trì thông thường là 500-2000 mg mỗi ngày, chia làm 2-4 lần. Liều tối đa trong ngày là 3 g. Nếu huyết áp không giảm được một cách thỏa đáng với liều trong ngày 2 g methylopa, thì các phôi cấy viên nén thuốc hạ huyết áp khác.

Sau hai hay ba tháng điều trị bằng methylopa có thể xảy ra sự ngưng tụ thuốc. Viên giảm huyết áp một cách thích hợp có thể thay đổi bằng cách tăng liều methylopa hay bằng cách phối hợp với các thuốc hạ huyết áp khác.

Huyết áp thường sẽ về 0% ở ban đầu hoặc khi điều trị trong vòng 48 giờ sau khi ngưng Dopegyt mà không có hiệu quả (không hiệu quả).

Có thể dùng Dopegyt cho các bệnh nhân đang được điều trị với các thuốc hạ huyết áp khác bằng cách ngưng dần dần các thuốc hạ huyết áp này. Trong những trường hợp này thì liều khởi đầu của Dopegyt không được quá 500 mg mỗi ngày và tăng liều nếu cần thiết với khoảng cách mỗi lần tăng không ít hơn hai ngày.

Khi thêm methylopa vào một liệu pháp hạ huyết áp đang áp dụng thì liều lượng của các thuốc hạ huyết áp này cần được điều chỉnh để sự mất sự cân bằng tối thiểu.

#### Dùng cho người cao tuổi

Đối với người cao tuổi phải bắt đầu điều trị với liều thấp nhất có thể được, không quá 250 mg trong ngày. Nếu cần thì có thể tăng liều lên, với khoảng cách mỗi lần tăng liều không ít hơn hai ngày. Liều trong ngày không vượt quá 2 g.

Thời ngưng thuốc này ra thường hơn ở người cao tuổi, và có thể liên quan đến sự tăng nhạy cảm với thuốc, và bệnh sử nặng đồng mạch máu, và thể trạng được tăng cường bằng liều thấp hơn.

#### Tổn thương

Ở trẻ em, liều khởi đầu là 10 mg/kg cân nặng mỗi ngày, chia làm 2-4 lần. Nếu cần, có thể tăng liều với liều với khoảng cách mỗi lần tăng không ít hơn hai ngày, cho đến khi đạt được hiệu quả thích hợp. Liều tối đa trong ngày là 80 mg/kg cân nặng, cho đến tối đa là 3 g mỗi ngày.

Viên nén bao phim Dopegyt 250 mg không phải là dạng bào chế thích hợp dùng để khởi đầu điều trị bằng methylopa vì độ ổn định chính xác liều thuốc được tiêu hóa trong 6 giờ.

Viên nén bao phim Dopegyt 250 mg chỉ thích hợp cho việc điều trị ban đầu ở trẻ em có huyết áp cao mà được điều trị bằng methylopa, với liều từ 250 mg ngày 3-4 lần cho đến liều 750 mg ngày 2-4 lần sau khi đã khởi đầu điều trị bằng viên nén thuốc khác có chứa methylopa.

#### Chỉ định

Methylopa được điều trị chủ yếu qua thực địa để các bệnh nhân giảm liều Dopegyt ở bệnh nhân suy thận. Nên bắt đầu bằng liều khởi đầu thông thường, đến 6 giờ nếu có suy thận nhẹ (tỷ lệ độ lọc cầu thận của thận trong khoảng 30-60 ml/phút/1,73 m<sup>2</sup>), cho đến 6-12 giờ nếu có suy thận vừa (tỷ lệ độ lọc cầu thận của thận của thận < 30 ml/phút/1,73 m<sup>2</sup>).

Vì methylopa có thể bị loại bỏ nếu bằng thận nhân tạo, nên bắt đầu bằng liều 250 mg được khuyến cáo để phòng ngừa sự gia tăng huyết áp sau khi điều chỉnh liều.

#### Chống chỉ định

• quá mẫn với bất kỳ chất nào trong thành phần của thuốc này hoặc với bất kỳ thành phần của thuốc methylopa khác.

• đang có bệnh gan tiến triển hoặc nặng cấp và có sự gia tăng của bilirubin.

• đang dùng cùng lúc các thuốc ức chế MAO.

• bệnh tâm.

• ở trẻ em và thanh thiếu niên.

#### Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo khi sử dụng thuốc

Thận trọng khi dùng thuốc này với người có bệnh thận nặng. Nếu có triệu chứng gì về triệu chứng thì cần phải đi khám ngay lập tức và ngưng dùng thuốc. Nếu thấy máu trong nước tiểu thì cần phải làm thêm các xét nghiệm khác về thận. Nếu có triệu chứng của bệnh thận thì phải ngưng Dopegyt. Thường thì

hỗ trợ bệnh nhân mới khi ngưng thuốc, để có được kết quả bằng methylopa. Tuy nhiên đã có trường hợp tử vong do biến chứng. Không bao giờ được dùng methylopa cho bệnh nhân suy thận nặng nếu họ chưa được điều trị bằng methylopa.

Một số bệnh nhân khi dùng methylopa khi đi ngủ có thể gặp triệu chứng buồn nôn. Qua các báo cáo của những bệnh nhân khác nhau, tỷ lệ xảy ra trong bệnh là từ 20% đến 25%. Triệu chứng này xảy ra với người bệnh đang dùng thuốc này trong vòng 24 giờ đầu tiên, và một số bệnh nhân có triệu chứng 12 tháng kể sau.

Việc uống thuốc này với liều khởi đầu là 250 mg ngày 2 lần trong ngày. Khi người bệnh đang dùng thuốc, nếu xảy ra triệu chứng thì cần phải điều chỉnh liều. Liều khởi đầu thông thường là 250 mg ngày 2 lần trong ngày, và có thể điều chỉnh liều theo từng bệnh nhân.

Nếu triệu chứng buồn nôn xảy ra và liên tục người bệnh nên ngưng thuốc ngay từ lần đầu tiên, và sau đó nên ngưng thuốc 5 và chờ 12 giờ đầu tiên.

Một số bệnh nhân có thể gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra sau này, và nên ngưng thuốc ngay nếu có triệu chứng buồn nôn xảy ra. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu xảy ra với người bệnh thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.

Triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay. Nếu người bệnh gặp triệu chứng buồn nôn xảy ra thì cần phải ngưng thuốc ngay.